



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒

วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	ขอบคุณผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ได้ให้ความอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่จัดการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัย และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยสรุปประเด็นการประชุมสัมมนาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ เชื้อนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเอกสาร 2 ส่วน ได้แก่ เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาอุดมศึกษาสมัยใหม่” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร กรรมการบริหาร สมศ. และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเอกสารสรุปสาระสำคัญในข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ	ที่ประชุมทราบ
2	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย	1. การรับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รับตรง) ปีการศึกษา 2553 2. ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านคลินิกสัตว์แพทย์ 3. แผนการดำเนินงานของสถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และการจัดหาครุภัณฑ์โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ จำนวน 4 โครงการ 4. สรุปผลงาน รางวัลเด่น มก. ประจำปี 2552 5. สรุปผลการดำเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี จำนวน 4 โครงการ 6. สรุปผลการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักนิสิต 2 ซอยพหลโยธิน 45 และอาคารจอร์จวีกาเวอริ่งสิต	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 (ต่อ)		7. กำหนดระยะเวลาการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคาร โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำนวน 3 โครงการ 8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปจำนวนห้องเรียน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 9. รายงานรายรับ - รายจ่ายอาคารที่จอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 10. การบันทึกเทปและสัมภาษณ์โครงการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์ 11. รายงานการเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 22 ณ Tokyo University of Agriculture (TUA) ประเทศญี่ปุ่น	
3	คณะมนุษยศาสตร์	การขออนุมัติปรับแผนเพื่อบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (พ.ศ. 2550 - 2554)	อนุมัติ
4	คณะเกษตร กำแพงแสน	การขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช (ภาคพิเศษ) และโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช (ภาคพิเศษ) คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	อนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 1. หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ และมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน เนื่องจากในปัจจุบันนักปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นที่ขาดแคลนทั่วโลก 2. ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์ของทั้งสองหลักสูตรควรพิจารณาให้มีสัดส่วนที่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ศึกษา และปรับแผนการศึกษาโดยให้นิสิตเริ่มเรียนวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมถึงควรระบุในเงื่อนไขที่นิสิตสามารถขยายระยะเวลาการศึกษาได้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนทุนมีข้อมูลที่ชัดเจนให้แก่แหล่งทุน 3. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์ที่กำหนดให้จัดเก็บในภาคแรกของการศึกษานั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติอาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับระยะเวลาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อนิสิตได้เริ่มลงทะเบียนเรียนในวิชาวิทยานิพนธ์หรือหลังจากที่นิสิตเริ่มเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 (ต่อ)			4. คณะฯ ควรเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยเฉพาะข้าว ซึ่งเป็นพืชหลักของประเทศไทยที่ยังประสบปัญหาเรื่องเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และโรคขอบใบแห้งในปัจจุบันและการปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อนำมาใช้เป็นพืชพลังงานทดแทนในอนาคต เช่น อ้อย มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน รวมถึงการปรับปรุงพันธุ์ยางพาราเพื่อรักษาความเป็นพืชอันดับหนึ่งของประเทศ
		การขออนุมัติหลักสูตรปริญญาคุณวุฒิบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ แบบ 1.1 แบบ 1.2 และแบบ 2.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กติกาและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำสูตรอาหารสัตว์ของประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้และจรรยาบรรณที่ถูกต้องเหมาะสม และหลักสูตรควรมีความสอดคล้องกับบริบทของคนไทย
5	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	การขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตร-ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน	อนุมัติ และมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัดส่วนจำนวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และจำนวนนิสิตต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมด ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาตามที่ สกอ. กำหนด เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ซึ่งจะมีการประเมินแยกเป็นรายคณะ/หลักสูตร รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาอาจารย์ประจำให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมากขึ้น โดยเฉพาะตำแหน่ง รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
6	คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552	อนุมัติและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. เพื่อให้หลักสูตรสามารถตอบสนองการพัฒนาบุคลากรทางด้านสิ่งทอในเชิงรุก จึงควรเพิ่มเติมความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ รวมถึงความรู้ทางการค้าและการตลาด โดยควรเชิญบุคคลภายนอกที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสิ่งทอมาเป็นวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษ 2. ในอนาคตอาจพิจารณาเปิดหลักสูตรนี้เป็น โครงการภาคพิเศษ เพื่อให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของผู้สนใจที่มีงานทำอยู่แล้วได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาได้
7	วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	การขออนุมัติจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8	วิทยาเขตกำแพงแสน	การขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงาน ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน พ.ศ. 2552	อนุมัติ
9	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การเสนอขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด ประจำปี 2553	
		การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานและวัฒนธรรมการเกษตร	
การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	<p>อนุมัติให้แต่งตั้ง นางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ เชี่ยวชาญ ระดับ 9 สังกัดฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี</p> <p>ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหาร ให้แก่ข้าราชการระดับกลางเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่การดำรงตำแหน่งบริหาร ในอนาคต และภายหลังเสร็จสิ้นการสรรหาแล้วขอให้คณะกรรมการสรรหาสรุป รายละเอียด ปัญหา อุปสรรค ในกระบวนการสรรหา เพื่อจะได้นำมาประเมิน กระบวนการให้มีคุณภาพเป็นไปตามหลักการบริหารของวงจรควบคุมคุณภาพ</p>		

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9 (ต่อ)		รายงานผลการดำเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร์และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา ศรีราชา ประจำปีการศึกษา 2551 (วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2552)	ที่ประชุมทราบ
10	คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ รวม 5 ราย	อนุมัติกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 ราย
		รายงานผลการดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการ (เกณฑ์ ก.พ.อ.)	เห็นชอบและมีข้อเสนอแนะว่าการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์แต่ละสาขาวิชานั้น ควรให้คณะกรรมการประจำคณะได้พิจารณาถ่วงปรองพร้อมทั้งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะแก่ผู้เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างเหมาะสมก่อนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการรวมทั้งอาจจัดกลุ่มผู้มีประสบการณ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ด้วย
11	คณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดีฯ	การนำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. เนื่องจากคณะฯ มีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมสีเขียวและสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อม แต่อาจยังไม่เป็นที่รู้จักของภายนอกมากนัก จึงควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงอันนำไปสู่การสร้างรายได้จากงานวิจัยภายนอกมากขึ้น 2. คณะฯ ควรดำเนินการในเชิงรุกมากขึ้นเพื่อเตรียมการที่จะรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 ที่จะมีการเปิดเสรีทางวิชาชีพซึ่งรวมวิชาชีพสถาปนิกด้วย โดยการจัดทำหลักสูตรนานาชาติและการเพิ่มทักษะความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนิสิต
		รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
12	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กำหนดวันประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2553 ประจำปี พ.ศ. 2553 ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 3 วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 4 วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 5 วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553	เห็นชอบ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 (ต่อ)		ครั้งที่ 6 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 9 วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 10 วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 11 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 12 วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553	
13	คณะศึกษาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู- วิทยาศาสตร์ เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู	ที่ประชุมทราบและเห็นชอบ
14	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิขอพ้นจากตำแหน่ง (นายบัณฑูร สุภักดิ์)	ที่ประชุมทราบ
	นายชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	แจ้งว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทและ หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย จึงมีนโยบายให้ สกอ. ดำเนินการผ่านคลังสมอง จัดทำหลักสูตรอบรมสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยจะเน้นไปที่ นายกสภามหาวิทยาลัยก่อนและเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของ สภามหาวิทยาลัยที่เป็นองค์คณะ จึงได้มีดำริจัดตั้งชมรม Thailand Governance Board เสริมกับหลักสูตรฝึกอบรมที่คลังสมองดำเนินการ เพื่อให้ครอบคลุม ทุกประเภทของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายคณาจารย์ประจำ และฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้การทำงานในระดับนโยบายมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้นำมาหารือพูดคุยกัน ในฐานะที่เป็นประธานอนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พบว่าการอุทธรณ์ร้องทุกข์ส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาการบริหาร- งาน จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยจัด โครงการอบรมที่มีอยู่แล้วให้มีความถี่มากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจการบริหารงานในแต่ละระดับ	
15	กองวิเทศสัมพันธ์	สรุปสถานภาพปัจจุบันมหาวิทยาลัยคู่สัญญาที่มีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri

